



Hương Đạo

*Cựu Thiếu Sinh
Thiếu Đoàn Vạn Kiếp*

Tôi biết Hương Đạo lúc học lớp nhất (lớp năm bây giờ), chị tôi học ở trường Sư Phạm, lúc gần ra trường có làm một tập sưu tầm những hình ảnh về giáo dục và những sinh hoạt thanh niên, trong đó có những hình ảnh về Trại Họa Bạn Hương Đạo ở Trắng Bom, cắt từ trong cuốn Thế Giới Tự Do, các anh chị Hương Đạo sinh mặc đồng phục đẹp, đọc những bài viết kèm theo đó, có một điều gì đó về cách sinh hoạt của họ mà tôi thấy thích thích mặc dù là tôi không hiểu hết, những buổi cắm trại, những trò chơi mang tính đồng đội rất cuốn hút tôi.



Khi tôi lên trung học, một sáng chủ nhật tôi đi ngang Sân Vận Động Phan Đình Phùng (Sài Gòn), tôi thấy có một đoàn Hương Đạo họp ở đấy, họ có kỷ luật và sinh hoạt từ những “ông già Hương Đạo” cho đến đám “Hương Đạo bé con”, nam cũng như nữ thật hồn nhiên và thật vui, những trò chơi, những nghi thức đối với tôi lúc đó sao mà nó ngộ nghĩnh quá, tôi đứng xem bên ngoài cho đến hết, trên đường về tôi rất mong có dịp mình sẽ đi Hương Đạo, nhưng không biết làm sao để xin vào.

Chiếc nón cũ của tôi do đi trời mưa bị hư, má tôi muốn mua cho tôi một chiếc nón mới để đi học khỏi phải dang nắng, tôi xin má tôi mua cho tôi chiếc nón nỉ màu rêu, có bốn múi kiểu hương đạo, đi học cũng

đỡ nắng vì nó rộng vành. Một bữa có một thằng bạn cùng lớp hỏi tôi có phải là Hương Đạo sinh không, tôi trả lời không và nói chuyện với nó về những gì trong ý nghĩ của tôi về Hương Đạo, thì ra nó cũng đang đi Hương Đạo và hứa sẽ giới thiệu cho tôi đi với đoàn nó vào sáng Chủ Nhật sắp tới. Buổi sáng Chủ Nhật ấy, tôi dậy sớm và đạp xe đến Tổng Thư Viện ngay đằng sau trường Pétrus Ký, do quá háo hức nên tôi đến đây quá sớm, đợi mãi mới thấy lác đác vài người mặc đồ Hương Đạo đến và khoảng tám giờ hơn mới thấy Dũng bạn tôi đến, nó mặc đồ Hương Đạo trông thật gọn gàng, nghiêm chỉnh. Nó dẫn tôi đến giới thiệu với một anh lớn và anh phân tôi về đội Hươu. Thiếu đoàn tôi lấy tên là Vạn Kiếp, đạo Hoa Lư và thuộc Hương Đạo Việt nam. Buổi đầu tôi hơi lạ lẫm, nhất là cách xưng hô, từ lâu rồi bạn bè chúng tôi quen xưng mày tao với nhau, trong sinh hoạt Hương Đạo, họ không cho kêu nhau như vậy, rồi vỗ tay hát chung với nhau, cũng vui nhưng tôi còn e ngại lắm, bài hát đầu tiên mà tôi được học và hát là “Anh hùng ca”, cuối buổi họp bọn tôi trong đội chia tay nhau, bắt chéo tay nhau và hát bản “Lúc thú vui này”, bài hát làm cho chúng tôi cảm thấy một chút quyến luyến

... Thế là ước mơ được đi Hương Đạo của tôi đã được thực hiện.

*Cựu Thiếu Sinh
Thiếu Đoàn Vạn Kiếp*

SAIGON KITCHEN *VIETNAMESE RESTAURANT*

VỚI CÁC MÓN ĂN THUẦN TÚY VIỆT NAM

3555 W. Walnut St# 205
Garland, TX 75042
Tel: (872) 276 – 2214

Mon - Fri: 10AM - 10PM
Sat: 09AM - 10 PM
Sun: 09AM - 09 PM